

ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ประเภทอปท.	อปท.	ชื่อนวัตกรรม/โครงการ	ประเภท	ชื่อผู้รับผิดชอบนวัตกรรม/โครงการ	เบอร์ติดต่อ	ปีที่ทำ	รางวัลที่ได้รับ		วัตถุประสงค์	รายละเอียด	อัปรูปภาพ	
										ปีที่ได้รับรางวัล	ชื่อรางวัล			รูปภาพ	รายละเอียด <input type="checkbox"/>
1	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล	หัวปลวก	การทำเครื่องจักรสารจากไม้ไผ่	ผลิตภัณฑ์	นางทองเพียร บุญเรือง		2560			เพื่อใช้ในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว	นำไม้ไผ่ที่มีในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยไม่ใช้เครื่องจักร	https://info	ทำเครื่องจักรสารจากไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 2 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล	หัวปลวก	การนวดแผนไทย	การบริการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		2556			เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยอย่างทั่วถึง ถูกหลักวิชา และเพื่อส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในชุมชน	เปิดบริการให้กับประชาชนได้รับบริการนวดแผนไทย	https://info	นวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวปลวก หมู่ 4 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

3	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล	หัวปลวก	การถนอมอาหาร	กิจกรรม	วัดภายในตำบลหัวปลวก		2520			ประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธรูปก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มากด้วยเหตุนี้ประชาชนชาวตำบลหัวปลวกที่นับถือศาสนาพุทธ จึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำและผู้บริโภคสมควรจะเช่นไหว้ ปวงสรวง	กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ -ประชาชนจะนำวัตถุดิบที่มี เช่น น้ำตาล นม ถั่ว งา ข้าวเม่า ข้าวตอก ฯลฯ มาร่วมประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ -กิจกรรมการจำลองเหตุการณ์ที่เหล่าบรรดาเทวดา นางฟ้า จากสวรรค์ ลงมาร่วมประกอบพิธี โดยมีประชาชนในชุมชน มาร่วมกิจกรรม -นำข้าวทิพย์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันวิสาขบูชา และแจกจ่ายให้กับประชาชนตามความเชื่อที่ว่าข้าวทิพย์เปรียบเสมือนยาที่จะรักษาโรค และขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและ		
4	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล	หัวปลวก	การทำปราสาทผึ้ง	ผลิตภัณฑ์	นายณัฐธีร์ ยศบรรดาศักดิ์		2560			เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เป็นความเชื่อของประชาชนในพื้นที่	การนำวัสดุไม้ หยกกล้วย โฟม หรือวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาทำเป็นโครงปราสาท และประดับตกแต่งด้วยกระดาษ หยวกกล้วย โฟม หรือวัสดุอื่นๆ ตัดผลเป็นลวดลายต่างๆมาประดับที่โครงปราสาท ให้สวยงาม	https://info	หมู่ที่ 1 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

5	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล	หัวปลวก	การทำเกษตรแบบผสมผสาน	กระบวนกร	นายนวนจันทร์ พงษ์สวัสดิ์		2560			การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง โดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ	1. โคน: พื้นที่สูง ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริ ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอมีเงิน เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ	https://info	โคก หนอง นา บ้านนายนวนจันทร์ พงษ์สวัสดิ์ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 2 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
6	สระบุรี	เสาไห้	เทศบาลตำบล	หัวปลวก	การทำเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป	ผลิตภัณฑ์	นางสุภาพร ทาทั่ว		2545			การนำวัสดุที่มีในชุมชน มาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน	นำไม้ต่างๆที่มีในพื้นที่ มาประดิษฐ์ แปรรูปให้เป็นเครื่องจักรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อทุนแรง และได้งานที่ปราณีตสวยงามสร้างรายได้ให้ชุมชน	https://info	การทำเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 2 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566